

ที่ ECF2 039/2561

16 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ครั้งที่ 5/6 (23 พฤศจิกายน 2561)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 194,929,773 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 5 คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (เนื่องจากตามทีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ) และสามารถใช้อัตราการซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 1 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพรวมทั้งหมด 6 วัน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/6 คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ :
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ของวันศุกร์ที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ในช่วงเวลาทำการของบริษัทฯ
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
3. อัตราการใช้สิทธิ :
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ :
3 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
5. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจำนง :

ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ecf-furniture.com / หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

- 5.1 ในกรณีที่โบ้สำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบโบ้หุ้น ผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้โบ้สำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักฐานในการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ทันที
- 5.2 ในกรณีที่โบ้สำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้โบ้หุ้น (Scriptless) ผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญต้องแจ้งความจำนงและกรอกใบแจ้งความจำนง เพื่อขอลงโบ้สำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนโบ้สำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอลงโบ้สำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนโบ้สำคัญแสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- 5.3 ผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนโบ้สำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งออกสาร ดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ

(ก) ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทฯ ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ

(ข) โบ้สำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนโบ้สำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับโบ้สำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับโบ้สำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนโบ้สำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้เท่านั้น **“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง เลขที่บัญชี 329-3-03799-4** ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากเงินโอนเข้าบัญชีที่กำหนดไว้

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับเข้าบัญชีบริษัทฯ ตามยอดสุทธิเท่านั้น โดยผู้ถือโบ้สำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนโบ้สำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่รับภาระค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ ที่เกิดขึ้น หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโบ้สำคัญแสดงสิทธิ

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อ

1. บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับโบ้สำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาบัตรหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง และรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. คัสโตเดียน (Custodian) : สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ 5.3 (ง) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจำนงใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือส่งจ่ายเช็คระบุชื่อชั่วคราวเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2152-7302 ต่อ 212 หรือ 202
โทรสาร 0-2152-7305
อีเมล : sarisa@eastcoast.co.th, subongkot@eastcoast.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ